
CYNGOR CYMUNED LLANWINIO COMMUNITY COUNCIL 
 

Cynhaliwyd cyfarfod o Gyngor Cymuned Llanwinio Nos Fercher, 19eg Ionawr 2022 am 

8.00pm yn Neuadd Llanwinio 

 

PRESENNOL: Y Cynghorwyr W Evans, H James, R Gallie (Cadeirydd a Chlerc Dros Dro), D 

Lewis, H James. Cyng J Lewis (CSC), J Phillips 

 

YMDDIHEURIADAU: Cyng I Saer, G Evans 

 

COFNODION: Darllenwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15fed Tachwedd, a’u cofnodi 

fel rhai cywir. 

 

DATGAN CYSYLLTIAD: Cyng H Evans – Eitem 9 (yn ymwneud â thir comin), Eitem 12 

 

MATERION YN CODI: 

Gosodwyd yr arwyddbost newydd ar gyfer cyffordd Passby – er bod yr arwyddion gwreiddiol 

yn pwyntio’r ffordd anghywir ar gyfer Blaenwaun a Llanfarnych, a bellach mae arwydd 

Llanfarnych ar goll. Mae’r Cynghorydd Jean Lewis (CSC) wedi dilyn y mater i fyny gyda’r 

Cyngor (Gwasanaethau Democrataidd) 

Mynychodd y Cyng Jean Lewis (CSC) a’r Clerc ddau sesiwn 4 awr ar y 3/1/22 a 10/1/22 i 

ganiatáu Ms Agoust i adolygu’r holl archifau sydd gan y clerc. 

Anfonwyd manylion banc i Plas Parcau eto. 

Llythyr wedi'i anfon at berchnogion presennol Blaenllain i gadarnhau a oeddent am barhau i 

rentu'r darn o dir a oedd yn cael ei rentu gan y perchennog blaenorol. 

Galwodd Ms L McCann a gofyn a allent barhau i rentu'r tir ac anfonwyd cytundeb tir ac 

anfoneb. 

Unwaith eto, codwyd y mater ynglŷn â clirio'r cerrig o dan Bont yr Afon Sien yng 

Nghwmbach, a'r ffaith y bydd angen ail garthu'r afon a hefyd y cwlfert yng Nghwmfelin 

Mynach ger Caeglas gyda'r Cynghorydd Lewis (CSC). Mae'r Cynghorydd Lewis (CSC) wedi 

dweud y byddai'n trefnu cyfarfod gyda'r Cyng G Evans ac R Gallie i adolygu lle mae angen ei 

ddatrys. 

Roedd y Clerc wedi gofyn am ddyddiad ar gyfer y cinio Nadolig ar Gwener/Sadwrn ddiwedd 

Ionawr, dechrau Chwefror, ond ni chafwyd ateb gan y bwyty. Gofynnodd y Clerc a oedd 

angen cinio o hyd a chytunodd y  cynghorwyr i gario ymlaen i ail drefnu’r cginio. Dywedodd 

y Clerc y byddai’n trefnu’r ginio unwaith y byddai cyfyngiadau Covid wedi eu dileu. 

Cytunodd y Clerc i ffonio perchennog y tir yng Nghwmfelin Mynach i ofyn a oedd 

gwrthwynebiad ganddynt i'r cyngor brynu ciosg ffôn BT. Nid oedd y mater hwn wedi ei 

weithredu eto. 

 

RÔL A CHYFLOG CLERC: 

Mae'r swydd wedi'i hailhysbysebu ar yr hysbysfwrdd, Y Cardi Bach, Un Llais Cymru. Does 

dim ymateb wedi dod. 

Derbyniwyd neges gan glerc Llanddewi, Rachel Barber ar ôl cyswllt gan y Cyng Wyn Evans. 

Darparwyd manylion cyswllt clerc Llanboidy. 



Cyflwynodd y Clerc peth ymchwil ar gyflog y clerc a chynigiodd y dylid diweddaru’r ystod 

cyflog i adlewyrchu’r oriau ychwanegol sydd eu hangen a chymhlethdod ychwanegol y rôl. 

Mae'r cynghorwyr yn cytuno ar ystod Band Cyflog y cytunwyd arni i £2200 

 

DIFFIBRILIWR: 

 

Cafwyd diweddariad gan y Cyng R Gallie fod y diffibriliwr ar gyfer blwch ffôn Bleanwaun 

wedi ei dalu, arwyddion a phaent wedi eu derbyn. 

Roedd y clerc wedi derbyn dyfynbris o £350 i adnewyddu’r blwch ffôn a chytunwyd ar hyn 

gan 3 chynghorydd a rhoddwyd caniatâd i symud ymlaen. Mae'r drws wedi'i newid ond 

mae'n dal i aros am ddolen. 

Cysylltwyd ag Ymddiriedolaeth Heartbeat i ddarganfod ble roedd y diffibriliwr a pha gamau 

sydd angen eu cymryd ar gyfer ei osod. Gan fod eu prif weinyddwr wedi bod i ffwrdd yn sâl 

bu oedi wrth brosesu ceisiadau. 

 

TRAFODAETH PRAESEPT 

 

Darparwyd adroddiad o'r symiau a gyllidebwyd ar gyfer y flwyddyn nesaf. Yn dilyn 

trafodaeth faith ar ddyrannu arian ar gyfer prosiectau a gwariant ar gyfer y flwyddyn nesaf, 

cytunodd cynghorwyr y byddai cyllidebau ar gyfer cae chwarae, ail ddiffibriliwr, hysbysfwrdd 

newydd, a ffioedd cyfreithiol yn cael eu neilltuo ar gyfer y flwyddyn ganlynol. Cytunwyd i 

ostwng y praesept i £6000. 

 

GOHEBIAETH: 

Derbyniwyd galwad ffôn gan aelod o’r Plwyf ynglŷn â lleoliad rhai archifau, mapiau degwm a 

chofnodion dosraniad. 

Anfonwyd llythyr at yr un aelod o'r Plwyf yn dangos pryd yr anfonwyd y map Degwm a'r 

rhaniad i'r Archifau. 

Derbyniwyd llythyr oddi wrth yr un aelod o'r Plwyf ynglŷn â mynediad i'r archifau sydd gan y 

clerc ar hyn o bryd. Gwnaed cais i'r Cyng Lewis (CSC) i fod yn bresennol yn Neuadd Llanwinio 

lle gellid adolygu'r dogfennau. Yn dilyn hynny trefnwyd 2 sesiwn pedair awr yn Neuadd 

Llanwinio. 

Derbyniwyd llythyr oddi wrth yr un aelod o’r Plwyf drwy law ar noswyl Nadolig yng nghartref 

teulu’r Clerc yn gofyn i lythyr y clerc gael ei ail-anfon gan nad oedd ganddo lofnod ffisegol ac 

i roi rhyw farn ar storio mapiau degwm. 

Anfonwyd llythyr at yr un aelod o'r Plwyf yn cynnwys copi wedi'i lofnodi o'r llythyr 

blaenorol, ac yn egluro honiad anghywir. 

Gwnaethpwyd galwad ffôn gan yr un aelod o’r Plwyf i’r clerc yn mynnu bod bwrdd yn cael ei 

osod yn y neuadd yn barod iddi gopïo. 

Derbynwyd llythyr oddi wrth yr un aelod o'r Plwyf gyda golwg ar ei barn ar hanes y tir comin. 

Derbyniwyd llythyr wrth yr un aelod o’r Plwyf ynghylch peth barn ar rai gohebiaethau ar y 

comin yn 1971, a chais am wybodaeth ar gofnodion a gohebiaeth 1971. 

Dywedodd y Clerc wrth y cynghorwyr bod yr holl ohebiaeth a’r holl ryngweithio a wnaed gan 

yr aelod o’r plwyf yn hynod anghwrtais ac ymosodol, ac yn peri gofid i’r Clerc a’i deulu 

(oherwydd natur sut a phryd y gwneir y cysylltiad). Yr oedd y llythyrau yn cynnwys nifer o 

gyhuddiadau personol, ac er i'r Clerc hysbysu yr aelod o'r plwyf fod y llythyrau yn ofidus gan 



eu bod yn cynnwys celwydd, ymosodiadau personol ar uniondeb holl gynghorwyr y cyngor, 

nododd yr un aelod o'r Plwyf mewn cyfarfod y byddai yn parhau gyda llythyrau anghwrtais 

gan nad oedd ots ganddu. 

Trafodwyd gan gynghorwyr na ddylid cysylltu gyda’r aelod Plwyf hwn a gofyn a ellid cysylltu 

trwy 3ydd parti, ond cytunwyd, er bod 3 rhybudd bellach wedi eu roi, y byddai gohebiaeth 

yn parhau gan y byddai’n annheg cynnwys mwy o aelodau o'r gymuned i'r math hwn o 

ymddygiad. 

 

Nodwyd mai dim ond 16 awr y mis a neilltuwyd ar gyfer rôl y Clerc ar gyfer yr holl 

weithgareddau. Roedd yr amser a dreuliwyd yn delio â'r 1 aelod o'r cyhoedd yma am y 2 fis 

diwethaf yn fwy na 20 awr yn unig. 

Derbyniwyd galwyd oddi wrth Mr Garrett ynglŷn â statws y cynllunio ar gyfer y capel. 

Darparodd y clerc grynodeb o'r hyn a drafodwyd gyda chynghorwyr a'r sylw a wnaed ar 

safle'r cais cynllunio. 

Derbyniwyd gohebiaeth oddi wrth CSC yn gofyn am hysbysiad o ofynion praesept y Cyngor 

ar gyfer y flwyddyn ariannol i ddod. 

Derbyniwyd gohebiaeth oddi wrth CSC yn darparu gwybodaeth ar ddatganiadau o 

ddiddordeb i aelodau, a hyfforddiant Côd Ymddygiad ar gyfer y cyfnod 2019/2020. 

Derbyniwyd gohebiaeth gan CSC yn gofyn a oedd unrhyw ddeunydd archif arall gan Gyngor 

Cymuned Llanwinio. 

 

POLISI ARCHIF 

Cyflwynodd y Clerc cynnig ar gyfer y polisi archifau gan nad oedd polisi swyddogol yn ei le. 

Adolygwyd y cynnig a chytunwyd ar y polisi gan y cynghorwyr a chytunwyd y gellid ei 

gyhoeddi ar y wefan. Cytunodd y Clerc i wneud y newid. 

 

ADOLYGIAD NEWIDIADAU GWEFAN 

Cyflwynodd y Clerc cynnig am destun newydd mewn perthynas â Hawliau Tramwy, a dolen i 

fanylion y map diffiniol i'w ychwanegu at Wefan Cyngor Cymuned Llanwinio. 

Cafodd y cynnig ei adolygu a chytunwyd gan y cynghorwyr y gallai gael ei gyhoeddi ar y 

wefan. Cytunodd y Clerc i wneud y newid. 

Cododd y Clerc y mater bod cais wedi ei wneud i osod copi o’r map diffiniol yn Neuadd 

Llanwinio. Dywedodd y Clerc bod cais wedi ei wneud am gopi o'r mapiau i Gyngor Sir 

Caerfyrddin a fyddai'n darparu copi unwaith y byddai eu hargraffydd map yn gweithio. 

 

ADRODD AM RHENTI TIR 

Gofynnodd y Clerc i'r cynghorwyr a ddylai rhenti tir gael eu cyhoeddi ar-lein neu unrhyw 

fforwm cyhoeddus arall. Dywedodd y clerc, yn unol â rheolau GPDR, na ellir cyhoeddi enwau 

personol ac enwau'r ffermydd ar wefan, oni bai eu bod yn cael eu trafod yn y cofnodion a'r 

cyfrifon archwiliedig. Ar ôl trafodaeth cytunwyd y byddai swm y tir a'r gyfradd yr oedd yn 

cael ei rentu ar ei gyfer yn cael ei gyhoeddi ar wefan. Os hoffai’r cyhoedd wybod yr enwau 

a’r ffermydd sy’n rhentu tir y cyngor, yna gellir gwneud cais am wybodaeth i weld y cyfrifon 

archwiliedig. 

 

DERBYNIADAU: 

 



Praesept y Cyngor £2666.67 

Tyrbin Gwynt GVO £2866.15 

Rhent Tir – Robinson Rhydcaernarfon £313.00 

 

BILIAU: 

Cyfleustodau – SSE – Neuadd Llanwinio Trydan £23.70 

 

ADRODDIAD ARIANNOL: 

Cyfrif Busnes £17,231.05 

Cyfrif Trysorydd £14,696.66 

Cyfanswm o £31,927.71 

 

 

CYNLLUNIO: 

Gofynnwyd i'r Cynghorwyr a oedd gwrthwynebiadau o ran caniatâd cynllunio rhwng 

cyfarfodydd ac nid oedd unrhyw wrthwynebiadau. 

 

1. CTIL_305332 TIR MEWN PEIRIANNEG RITETRACK (Cynllunio yn cael ei adolygu) 

2. PL/03118 - David Smoothy - Ysgubor Ddeheuol Pwllrhedyn (caniatawyd) 

 

U.F.A. 

 

Cymeradwyodd y cynghorwyr y clerc i drosglwyddo,r dogfennau canlynol i Archifdy Sir 

Gaerfyrddin ar 24/01/22: 

• Llyfr Cofnodion 18/5/1995 i 18/09/2007 

• Derbyniadau a Thaliadau 01/04/1974 i 31/3/2004 

• Datganiad Ariannol 1950 i 1971, 

• Datganiadau Ariannol a gohebiaeth gysylltiedig 2000/01 i 2014/15 

• Gohebiaeth gyffredinol 1997 -2000 

• Llyfr derbyniadau – 1980 i 1993 

 

Gofynnwyd a oedd ceisiadau am wybodaeth gan y cyhoedd am ddogfennau sydd yn 

Archifau Sir Gaerfyrddin, a oedd yn rhaid i'r clerc ymchwilio iddynt neu a oes modd cyfeirio'r 

cyhoedd at yr archifau. Cytunodd y Clerc i ymholi ynglŷn â’r cwestiwn hwn a dywedodd 

rheolwr archifau Sir Gaerfyrddin wrtho, unwaith y bydd dogfennau’n cael eu hadneuo yn yr 

archifau, nad oes rhaid i’r clerc chwilio’r archifau ac y gall gyfeirio’r cyhoedd at yr archifau. 

 

Gofynnodd y Cyng Lewis i'r holl gynghorwyr gwblhau ymgynghoriad ar wariant CSC. 

 

Cynhelir y cyfarfod nesaf Nos Fercher 16eg Mawrth 2022 am 8:00pm yn Neuadd Gymuned 

Llanwinio. 


